

Số: 87/BC-UBND

Thạch Châu, ngày 30 tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra các tồn tại, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà.

Thực hiện Công văn số 4026/UBND - XD ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng xây dựng do phát sinh khối lượng công trình Trường Mầm non xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà. Ủy ban nhân dân xã Thạch Châu báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra các tồn tại, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà.

Ngày 28 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Thạch Châu tổ chức họp kiểm điểm tổ chức, cá nhân có liên quan theo Công văn số 4026/UBND-XD ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc để xảy ra các tồn tại, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non và các đồng chí đã nghiêm túc tiếp thu và khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế - dự toán công trình nhà học 2 tầng 6 phòng Trường Mầm non Thạch Châu. Hội nghị đã thống nhất không đưa ra hình thức kỷ luật, yêu cầu các cá nhân có liên quan nghiêm túc tiếp thu và khắc phục khuyết điểm.

- Các cá nhân cần rút kinh nghiệm sau sự việc lần này về công tác quản lý tài chính, xây dựng cơ bản; cần phải quản lý chặt chẽ và chỉ đạo chuyên môn tham mưu đúng quy định. Đặc biệt là trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình nhà học 2 tầng 6 phòng Trường Mầm non khi thực hiện gói thầu xây lắp nói trên đã phát sinh các hạng mục: Diện tích sàn tầng 2 và bể chứa nước PCCC để phù hợp với điều kiện hiện trạng nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý vận hành, góp phần phát huy tối đa hiệu quả của dự án. Đề nghị các đồng chí cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc và khắc phục những tồn tại, thiếu

sót trong khi thực hiện đầu tư dự án xây dựng nhà học 2 tầng, trường Mầm non theo nội dung văn bản của UBND tỉnh đã nêu theo quy định. Tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong thực hiện dự án nhà học 2 tầng 6 phòng Trường Mầm non.

Phải lưu trữ, cập nhật các hồ sơ của Ban, hồ sơ giám sát theo quy định. Khi các công trình, dự án có phát sinh khối lượng so với thiết kế - dự toán phải tổ chức họp Ban để thống nhất và tham mưu bằng văn bản cho Chủ tịch UBND xã để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung dự toán - thiết kế theo quy định.

Cần phải tham mưu cho Ban xây dựng về công tác xây dựng một cách đầy đủ, tham mưu kịp thời các văn bản về nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng và điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng tại Điều 36 và Điều 37 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính Phủ; kiểm tra hồ sơ, tham mưu văn bản để xin chủ trương điều chỉnh thiết kế, dự toán khi dự án xây dựng nhà học 2 tầng 6 phòng trường Mầm non được duyệt không có kinh phí dự phòng, phát sinh khối lượng so với thiết kế và dự toán của công trình theo Luật ngân sách 2015 và Nghị định 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra các tồn tại, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Thông